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รายงานการประชุมส านักงานสีเขียว (Green Office) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ครั้งที่ 3/๒๕๖4 
วันพุธที่ 25 สิงหาคม  ๒๕๖4  
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร ๑๔) 
 

  ก.  กรรมการผู้มาประชุม 
    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี 
   ๒. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย 

   3. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย 
   4. นางบุษบา  เหมือนวิหาร 

  5. นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ 
   6. นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา 
   7. นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์ 
   8. นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
   9. นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ 
  10. นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า 

   11. นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 

  12. นายธนกฤต  ภูโอบ 
   13. นางผ่องศรี  พิกุลทอง 
   14. นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์ 
   15. นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์ 
   16. นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
   17. นางสาวยอดสร้อย  ภู่สงค์ 
   18. นางสาวกันยา  มั่นคง 

   19. นางสาวพันทิพา  เย็นญา 
   20. นางชมภัค  จารุฑีฆัมพร 
   21. นายภิญญาพัชร  แฉล้มฉัตร 
   22. นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 
   23. นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณี 
   24. นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ 
   25. นางสาวน ้าพัก  ข่ายทอง 
   26. อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน 
   27. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน ์



2 
 

   28. นายธนสิทธิ  นิตยะประภา 
   29. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร 
   30. นายธงเทพ  ชูสงฆ์ 
   31. นายพศวีร์  ศิริสราญลักษณ์ 
   32. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ 
   33. อาจารย์สุธิดา  ทับทิมศรี 
  34. นางอนุสรา   มีบุญ 
   35. อาจารย์พัชรมณฑ์  อ่อนเชด 
   36. นางสาวพุทธรักษ์  เป็งมอย 
   37. นางมัลลิกา  ปัญญาเทพ 
   38. นางสาวศิริทร  ศิริคุณ 
   39. นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง 
   40. นางสาวปิยวรรณ  ค้าหอม 
   41. ว่าที่ร้อยตรีสุวัต  ชมอุต 
   42. นางสาวภชิสา  ปัทมภูวนนท ์
   43. นางสาวอลิษรา  ศรีสุคนธรารัตน์ 
   44. นายมนตรี  ประชุม 
  ข.   รายนามกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
   1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
   2. ดร.มะลิวัลย์  รอดก้าเหนิด 
    3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
    4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา 
   5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ 
   6. อาจารย์ ดร.พิมประไพ ขาวข้า 
   7. อาจารย์ ดร.อภิชญา  พัดพิน 
   8. ว่าที่ร้อยตรี ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์ 
   9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วสุนธรา  รตโนภาส 
   11. อาจารย์ธนธรณ์  แจ้งโม้ 
    12. อาจารย์วันวิสา  พวงมาลัย 
    13. นายสมศักดิ์  พวงใส 
   14. นายวทัญญู  สังค์ค้า 
   15. นายเอนก  บัวส้าลี 
   เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
                ประธานที่ประชุมตรวจสอบที่ประชุมเห็นว่าองค์ประชุมเกินก่ึงหนึ่ง ร้อยละ 80 % แล้ว   
จึงกล่าวเปิดการประชุม 
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  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    1. การเชิญชวนเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการสร้างจิตส้านึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน  
ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. อบรมแบบออนไลน์ วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์  อาจารย์สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
    ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 
ครั งที่ 2/๒๕๖4 วันพุธที่ 7  เมษายน  ๒๕๖4  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมชั น  8 อาคารเรียนรวมและ
อ้านวยการ  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท้ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจ้านวน 9 หน้า  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี  

 
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม  

   รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 2/๒๕๖4 วันพุธที่ 7  เมษายน  ๒๕๖4   
   
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   วาระท่ี 3.1 มาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร ส้านักงานสีเขียว ประจ้าปีงบประมาณ 2564 
   ความเป็นมา  
    ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร ได้ก้าหนดให้หน่วยงานด้าเนินการเป็นส้านักงาน 
สีเขียว (Green Office) ตามนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก้าแพงเพชร มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีการจัดท้ามาตรการในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร  
และขอความความร่วมมือทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยประหยัดการใช้พลังงานลง โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่ง 
ในการปฏิบัติงาน ดังนั น ปีงบประมาณ 2564 จึงขอให้ทุกหน่วยงานด้าเนินงานตามมาตรการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร จึงเรียนมาเพ่ือทราบ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
   ประเด็นเพื่อทราบ มาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร ส้านักงานสีเขียว ประจ้าปีงบประมาณ 2564 
 
  มติที่ประชุม 
   รับทราบ และเห็นควรจัดท้าหนังสือหรือสรุปมาตรการโดยย่อที่ทุกหน่วยงานและทุกคน 
ต้องปฏิบัติแจ้งไปยังผู้บริหารชุดใหม่ และทุกหน่วยงานได้รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการ 
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   วาระท่ี 3.2 การประชุมโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพ่ือเตรียมการประชุม 
   ความเป็นมา 
   ด้วย ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชก้าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2563 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2563 เกณฑ์ส้านักงานสีเขียวและมาตรการการใช้ห้องประชุมและการประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก้าแพงเพชร ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ทวีความรุนแรงมาก
ขึ น  กรรมการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร จึงก้าหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
การส่งข้อมูลและโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ทีม หรือ E-Meeting หรือ โปรแกรม Zoom ทุกครั ง เพ่ือการ
ประหยัดพลังงานและการลดปริมาณการใช้กระดาษท่ีลดลง จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
  
   ประเดน็เพื่อทราบ การประชุมโดยการใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพ่ือเตรียมการประชมุ 
 
   มติที่ประชุม  
   รับทราบและเห็นควรให้ใช้การประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประหยัดเวลาและทรัพยากร 
 
   วาระที่  3.3 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้และประเมินความเขา้ใจภายใตโ้ครงการส้านักงานสีเขียว 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร ได้ก้าหนดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้
โครงการส้านักงานสีเขียวต่าง ๆ ประกอบกับ เกณฑ์ส้านักงานสีเขียวได้ก้าหนดให้มีการบันทึกประวัติการฝึกอบรม
โดยจะต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 80 % และได้รับการประเมินผลความรู้ก่อน – หลัง ทั งนี  คะแนน
โดยรวมต้องผ่านร้อยละ 80 % ขึ นไป ดังนั น กรรมการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร จึงขอแจ้งให้
ผู้จัดอบรมจัดท้าบันทึกประวัติและสรุปผลการประเมินของผู้เข้าอบรมทุกครั ง จึงเรียนมาเพ่ือทราบ ดังตัวอย่างการ
สรุปผลการอบรมของอาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
   ประเด็นเพื่อทราบ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจภายใต้โครงการส้านักงานสีเขียว 
 
   มติที่ประชุม  
   รับทราบและมอบกรรมการสิ่งแวดล้อมในหมวดที่ 2 ของทุกอาคารน้าไปปฏิบัติ 
 
   วาระที่  3.4 การใช้สินค้าที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร มีนโยบายสิ่งแวดล้อมและการด้าเนินโครงการส้านักงาน
สีเขียวตามเกณฑ์ส้านักงานสีเขียว โดยในการด้าเนินการต่าง ๆ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดซื อสินค้า
หรือใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส้านักงานที่เข้าร่วมโครงการหรือไม่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้สินค้า วัสดุ 
อุปกรณ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลาก
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ประหยัดไฟ เบอร์ 5 เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ โดยงานพัสดุ กองกลาง ส้านักงานอธิการบดี ได้มีการจัดท้าบัญชี
สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์งานพัสดุ กองกลาง ส้านักงานอธิการบดี  ดังนั น กรรมการ
สิ่งแวดล้อมขอรณรงค์และสนับสนุนการใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มายังหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการและ
ยังไม่เข้าร่วมโครงการฯ จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
   ประเด็นเพื่อทราบ การใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
   มติที่ประชุม  
   รับทราบและเห็นควรให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถดูสินค้าและ
บริการได้จากคู่มือสินค้าและบริการจากงานพัสดุ กองกลาง ส้านักงานอธิการบดี 
 
    วาระท่ี 3.5 การด้าเนินการตามข้อเสนอแนะ/มติที่ประชุมครั งที่ 2/2564 
    ความเป็นมา 
   ตามท่ีกรรมการสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมครั งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 โดยให้
มีการด้าเนินการในด้านต่าง ๆ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นั น ในการนี  ทางเลขานุการจึงน้าเสนอผลการ
ด้าเนินงานที่อาจจะแล้วเสร็จและอาจจะอยู่ระหว่างการด้าเนินงานต่อกรรมการสิ่งแวดล้อม 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ (ดังเอกสารแนบตามระเบียบวาระนี ) 
 
   ประเดน็เพื่อทราบ การด้าเนินการตามขอ้เสนอแนะ/มติที่ประชุมครั งท่ี 2/2564 
 
   มติที่ประชุม  
    รับทราบและเห็นควรด้าเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อเสนอแนะท่ีก้าหนด 
    
ล าดับ ข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุม

ครั้งที่ 2/2564 
ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

1. หมวดที่ 1 ยังขาดการท้า
กิจกรรมแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม จะด้าเนินการ
ภายหลังการประชุมเดือน
เมษายน 2564 โดยให้
จัดท้าระบบการรายงานขยะ
มูลฝอยภายในอาคารแต่ละ
ประเภท โดยเฉพาะเน้นการ
รายงานการตรวจพบเจอ
ถุงพลาสติกภายในอาคาร 

จัดท้าระบบการรายงาน
ขยะมูลฝอยภายในอาคาร
แต่ละประเภท 

นายธนกฤต ภูโอบ /  
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ล าดับ ข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุม
ครั้งที่ 2/2564 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
2. หมวดที่ 2 ยังติดตามข้อมูล

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ไม่ครบถ้วน 

ด้าเนินการขอรายละเอียด
จากเลขานุการทุกหมวดใน
การด้าเนินการเกี่ยวกับ 
Green Office เพ่ือมาลง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

นางวรรณภา  
สุวรรณพงษ์ 

/  

3. หมวดที่ 3 ประกาศการใช้
พลังงานและทรัพยากร 
ความทั่วถึงของการเผยแพร่
รับทราบทุกหน่วยงานและ
ทุกท่านหรือไม่ ปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้า และน ้า (ค่าน ้าขึ น
ท่อแตก) ยังเก็บข้อมูลการใช้
กระดาษไม่ครบทุกหน่วยงาน 

- มีการประกาศมาตรการ
การใช้พลังานและ
ทรัพยากรแจ้งทุกหน่วยงาน
และทุกคนผ่านระบบE-
Office 
- แจ้งผู้รับผิดชอบทุก
หน่วยงานให้รายงานการใช้
ทรัพยากรผ่านระบบใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด 

นางสาวบวรลักษณ์ 
แสงกล้า 

/  

4. หมวดที่ 4 เรื่องของขยะ
ทั่วไป ถุงพลาสติก ยังจัดการ
ไม่ได้ มีน ้าหนักรวมค่อนข้าง
เยอะ เช่น และถุงพลาสติก 
น ้าเสีย สิ่งแวดล้อมภาค 4 
เข้ามาตรวจสอบคุณภาพน ้า  

- รณรงค์การลด ละ เลิกใช้
พลาสติกอย่างต่อเนื่อง 
- แต่งตั งผู้พิทักษ์ขยะอย่าง
เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว 

นางวรรณภา  
สุวรรณพงษ์ 

/  

5. หมวดที่ 5 สิ่งที่ต้อง
ด้าเนินการ ซ่อมแซมป้ายเขต 
ปลอดบุรี่ ต้นไม้ต่าง ๆ และ
จัดกิจกรรม 5 ส. แต่งตั ง
กรรมการเพ่ือตรวจสอบ 
ปรับปรุงแผนผังกรรมการ
สิ่งแวดล้อม แผนผังบุคลากร
ประจ้าห้องส้านักงาน  

- ติดตั งป้ายเขตปลอดบุรี่
เรียบร้อยแล้ว 
- จัดหาต้นไม้ต่าง ๆ และ
เพาะปลูกต้นไม้ให้สวยงาม
เรียบร้อย 
- จัดกิจกรรม 5 ส.  
เพ่ือด้าเนินการให้เป็นปกติ  
- ปรับปรุงแผนผังกรรมการ
สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร 
- ปรับแผนผังบุคลากร
ประจ้าห้องส้านักงาน 

ดร.มะลิวัลย์   
รอดก้าเหนิด 
นางผ่องศรี พิกุลทอง 

/  
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ล าดับ ข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุม
ครั้งที่ 2/2564 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
6. หมวดที่ 6 อยู่ระหว่างการ

ปรับปรุงระบบและกลไกการ
จัดซื อจัดจ้าง ส่วนของคู่มือ
ฉลากเขียว 

ปรับปรุงระบบและกลไก
การจัดซื อจัดจ้าง  
ส่วนของคู่มือฉลากเขียว
เรียบร้อยแล้ว 

นางสาวเกศกนก  
ไทยแท้ 

/  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

    วาระท่ี 4.1 พิจารณารายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา ไตรมาสที่ 3 
     (1) อาคารเรียนรวมและอ้านวยการ (อาคาร 14)  
     (2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด 
      (3) อาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี อาคารเรียนรวมและอ้านวยการ (อาคาร 14) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด และอาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มีการจัดเก็บข้อมูล
และการด้าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ้าทุก ๆ เดือน นั น ส้าหรับอาคาร 14 ต้องรักษามาตรฐาน 
การเป็นส้านักงานสีเขียว ปีงบประมาณ 2562 – 2564  แสดงข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อยื่นต่ออายุ 
ในปีงบประมาณ 2565 และอีก 2 อาคาร จะต้องมีข้อมูลรายงานผลการด้าเนินงานให้กรรมการผู้ตรวจประเมิน
ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือรับตรวจ ในวันที่ 1 กันยายน 2564 กรรมการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก้าแพงเพชร จึงได้ก้าหนดให้ทุกอาคารรายงานความก้าวหน้าติดตามผลการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาประจ้าทุก ๆ เดือน หรือ รายไตรมาส จึงขอให้ทุกอาคาร 
น้าเสนอข้อมูลผลการด้าเนินงานตามหมวดดังกล่าวต่อกรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณา (เอกสารแยกเล่ม) 
      
   ประเดน็เพื่อพิจารณา พิจารณารายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการด้าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

 

   มติที่ประชุม  
   เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี  
   (1) อาคารเรียนรวมและอ้านวยการ (อาคาร 14) 
    - ค่าไฟฟ้ามีจ้านวนเพ่ิมมากขึ นตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2564 
    - ขอความร่วมมือจัดส่งปริมาณการใช้ทรัพยากรเป็นประจ้าทุกเดือน 
    - การสร้างแบบฟอร์มหรือระบบรายงานผลการด้าเนินการลดปริมาณขยะและไฟฟ้า
ให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั ง 
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   (2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด 
    - ข้อมูลผลการด้าเนินงานแสดงออกมาเห็นภาพและเป็นกราฟอย่างชัดเจน โดยได้คะแนน
ประเมินตนเองร้อยละ 97 % ในระดับเหรียญทอง รอรับการตรวจจากคณะกรรมการประเมินในวันที่ 9 กันยายน 
2564  
    - ควรน้าที่กั นหรือท้าหลังคาให้กับถังขยะอันตราย (สีแดง) 
   (3)  อาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์  
    - ข้อมูลผลการด้าเนินงาน โดยได้คะแนนประเมินตนเองร้อยละ 87.55 %  
ในระดับเหรียญเงิน โดยขอความกรุณาจากส่วนกลางช่วยลงพื นที่การเตรียมความพร้อม ในวันที่ 30 กันยายน 2564 
เพ่ือรอรับการตรวจจากคณะกรรมการประเมินในวันที่ 1 กันยายน 2564   
    - ประเด็นการบ้าบัดน ้าเสียของอาคารจะมีแค่ห้องน ้า เพราะอาคารมีพื นที่ไม่ถึง 5,000 
ตารางเมตร หากมีพื นที่ 5,000 ตารางเมตร ขึ นไป ต้องมีบ่อบ้าบัดน ้าเสียประจ้าอาคาร 
    - ค่าน ้าและค่าไฟฟ้ามีความไม่คงที่ และขอตั งค่าเป้าหมายลดลง ร้อยละ 3 % 
    - ควรน้าผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าของมหาวิทยาลัยอ้างอิงผลการประเมินในหมวดที่ 4 
 
   วาระท่ี 4.2 ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมและวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารต่อการด้าเนินงาน
ส้านักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี อาคารเรียนรวมและอ้านวยการ (อาคาร 14) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด และอาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มีการด้าเนินงาน
โครงการส้านักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่องเป็นประจ้าทุก ๆ เดือน นั น ที่ประชุมจึงขอให้ประธานและกรรมการ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร ให้แนวคิดและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการด้าเนินงาน
ส้านักงานสีเขียวให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป 
      
   ประเดน็เพื่อพิจารณา ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมและวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารต่อการ
ด้าเนินงานส้านักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง 
 

   มติที่ประชุม  
   ข้อคิดจากผู้บริหาร 
   - ส้านักงานสีเขียวอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเป็นส่วนส้าคัญในการด้าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ทั งนี  หากพบปัญหาหรือจะให้มหาวิทยาลัยฯช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมขอให้แจ้งมายัง
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
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   วาระท่ี 4.3 พิจารณารายงานผลข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
   ความเป็นมา  
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร โดยอาคารเรียนรวมและอ้านวยการ (อาคาร 14) ได้รับ
ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับขยะพลาสติกปนเปื้อนเศษอาหาร ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ ง เนื่องจากผู้ทิ งอาจจะเกิดความ
กังวลในการคัดแยกขยะเพราะอาจกลัวจะติดเชื อไวรัสโควิด-19 หากไปสัมผัสภาชนะหรือช้อนส้อมของผู้ที่ติดเชื อ 
แม่บ้านจึงไม่สามารถแยกขยะพลาสติกชนิดรีไซเคิลออกได้เนื่องจากมีการปนเปื้อนเศษอาหารดังกล่าว นั น และ
ตามท่ีได้มอบหมายให้คณะกรรมการหมวด 2 จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งเตือนบุคลากร นั น บัดนี  ได้
ด้าเนินการสื่อสารเรียบร้อยแล้ว จึงขอน้าเสนอผลการด้าเนินงานต่อข้อร้องเรียนดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา  
  

  ประเด็นเพื่อพิจารณา พิจารณารายงานผลข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
 

   มติที่ประชุม 
   รับทราบและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  
  -ไม่มี- 
 

เลิกการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 

      (นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด) 
       ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 
 

           (ดร.มะลิวัลย์  รอดก้าเหนิด) 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก 

ภาพการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและผู้เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 3/2564 
 
 

      
 
 

     


